

Niềm tự hào của cán bộ, hội viên NCT tỉnh Bắc Ninh

■ Bài và ảnh THANH HÀ



Trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Sáng 11/4, Hội NCT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và Tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2021 - 2025, tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Hội NCT các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn và các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 28 tập thể, cá nhân; Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen gần 60 tập thể, cá nhân. Hội nghị diễn ra gọn nhẹ, nhưng trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, đem đến niềm vui, niềm tự hào cho cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh.

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Vũ Bá Rộng cho biết: Sau khi thành lập Hội NCT Việt Nam 10/5/1995, BDD Hội NCT tỉnh Bắc Ninh và BDD Hội NCT các huyện, thành phố, thị xã được thành lập theo Quyết định số 119 ngày 8/10/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã, tính đến ngày 4/5/2024, 100% các huyện,

thành phố, thị xã trong tỉnh đã tổ chức xong Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện và ngày 19/5/2024, Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh tổ chức trọng thể, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hội NCT Việt Nam.

Từ sau khi Hội NCT Việt Nam, cũng như hệ thống tổ chức Hội NCT các cấp trong cả nước (nói chung), tỉnh Bắc Ninh (nói riêng) được thành lập, trải qua 6 kì Đại hội với 30 năm xây dựng và phát triển, Trung ương Hội NCT Việt Nam và các cấp Hội NCT ở địa phương đã tập trung chỉ đạo, tích cực vận động, tập hợp hầu hết lớp NCT tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” trên các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao. Trong thành tích và đóng góp chung của các thế hệ NCT Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, có thành tích và công sức đóng góp to lớn của các thế hệ NCT Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 247.900 hội viên NCT. Trong 5 năm qua, có 61.435 NCT tham gia hoạt động kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho hàng vạn lao động; 2.208 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 1.570 NCT được tôn vinh làm kinh tế giỏi. Với uy tín, kinh nghiệm, bản lĩnh, trách nhiệm cao, 5.126 cán bộ, hội viên NCT được Đảng tin, dân cử

tham gia vào vị trí lãnh đạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Hội viên NCT hiến tặng 19.178m² đất; đóng góp 190.157 ngày công và ủng hộ hơn 29 tỉ đồng để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn...

Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2021 - 2025 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam, toàn tỉnh đã có 268 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam và cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ tỉnh khen thưởng; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng bức thư với nội dung: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Hội NCT tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021; Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn quốc năm 2022, năm 2024 và UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2023 cùng nhiều Bằng khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh; liên tục là Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2021 đến nay. ■